

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...**

(Tiếp theo trang 1)

UBND, chánh văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố; báo cáo viên cấp huyện.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Bốn nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã ra. Vì vậy, đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, "liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế"; liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình, vấn đề bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc... Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta, được xã hội đặc biệt quan tâm. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cơ bản của các nghị quyết; nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những điểm mới, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; để cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Mỗi tập thể, cá nhân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 gắn với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình học tập, quán triệt nghị quyết, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, kịp thời giải đáp những thắc mắc; kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, quan điểm sai trái gây cản trở quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Sáng ngày 29/11, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Trong đó, đặc biệt đi sâu nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế và cải cách chế độ tiền lương; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài; bố trí đủ nguồn lực cần thiết và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những người chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để kịp thời khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiểm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần làm rõ về lý luận và thực tiễn. Sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015.

Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, công việc này có tầm quan trọng không kém, được ưu tiên chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cộng, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước; giữ vững, phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đạo, vị trí then chốt, bản chất tốt đẹp của các đơn vị sự nghiệp công lập.

**THƯƠNG MẠI ĐANG XUẤT SIÊU...**

(Tiếp theo trang 1)

tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả đầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%.

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả đầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%.

Ước tính tháng 11, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ USD, tăng 3,5%.

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 27 tháng 11 năm 2017  
Số trúng thưởng: 19011

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.  
**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**

**GIỮA HAI KỲ HỌP**

**Đi đến tận cùng vấn đề đại biểu chất vấn**

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, 14 đại biểu chất vấn 18 câu hỏi đối với thủ trưởng 9 ngành, đơn vị. Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ngành, đơn vị thực hiện lời hứa, các ngành liên quan cùng phối hợp giải quyết vấn đề đại biểu, cử tri nêu đồng thời giám sát việc thực hiện lời hứa. Đến nay, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đại biểu chất vấn đã được các ngành, đơn vị chủ động rà soát, giải quyết. Để làm rõ từng vấn đề, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

**Cơ bản hoàn thành lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị**



Khu đô thị Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Đỗ Năng Hoạt (tổ Vũ Thu) đã chất vấn đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về nguyên nhân tại sao việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình chậm. Ngay tại kỳ họp, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo nguyên nhân và các giải pháp khắc phục. Kết quả đến nay, việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị cơ bản hoàn thành.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết kết quả của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình?

**Đồng chí Trần Ngọc Tuấn:** Thực hiện lời hứa trước đại biểu về cử tri, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận bảo đảm đến ngày 30/10/2017 phải cơ bản

hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, cùng với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường lực lượng trực tiếp tiếp xúc chủ đầu tư hướng dẫn người mua nhà lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả, đến hết ngày 25/10/2017 đã cơ bản hoàn thành việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu đô thị.

Cụ thể, tổng số lô đất theo quy hoạch là 2.845 lô, sau khi rà soát, phân loại, xác định số lô đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận là 2.405 lô; số lô chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là 440 lô, bao gồm các nguyên nhân: vướng và cử tri, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận bảo đảm đến ngày 30/10/2017 phải cơ bản

cấp giấy chứng nhận, thất lạc hồ sơ gốc...; đã hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận cho 2.378/2.405 lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận (đạt 98,9% số lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận); còn lại 27/405 lô đất đủ điều kiện lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận nhưng các chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ.

**Phóng viên:** Theo đồng chí, nguyên nhân việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua nhà tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình thời gian qua chậm do đâu?

**Đồng chí Trần Ngọc Tuấn:** Nguyên nhân trước hết là do việc quản lý đầu tư xây dựng tại các khu đô thị của chủ đầu tư còn hạn chế. Hầu hết các dự án chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người dân tự xây nhà; nhiều trường hợp xây nhà vượt ranh giới, mốc được giao, vi phạm quy hoạch, chỉ giới quy định, sai thiết kế, vượt số tầng

theo quy định hoặc chưa đầu tư xây dựng (lô đất có vi phạm chiếm tới 79%). Hầu hết các chủ dự án khu đô thị chưa tích cực phối hợp để xử lý, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đơn đốc. Trong tháng 9 và tháng 10/2017, Sở phải cử cán bộ xuống từng khu đô thị để hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay chủ đầu tư.

Đối với người mua nhà, phần lớn các trường hợp tự xây dựng hoặc sau khi nhận bàn giao nhà của các chủ đầu tư đã tự ý cải tạo, coi nói, xây dựng vượt số tầng, xây dựng vượt ranh giới mốc giới; một số còn nợ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, không phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ xử lý để cấp giấy chứng nhận, cá biệt có trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường phải làm biên bản giao nhận trực tiếp hồ sơ với họ gia đình, cá nhân.

Đối với cơ quan chức năng, việc kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư thực hiện dự án còn hạn chế để tình trạng vi phạm xảy ra phổ biến và kéo dài; việc phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện xử lý vi phạm tại khu đô thị còn chậm.

**Phóng viên:** Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có những biện pháp gì để tập trung giải quyết những hồ sơ còn lại thưa đồng chí?

**Đồng chí Trần Ngọc Tuấn:** Đối với những trường hợp chưa xây dựng nhà ở hoặc mới xây dựng móng nhà và trường hợp người sử dụng đất hợp khối các lô đất liền kề để xây dựng nhà ở, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận, lưu giữ tại văn phòng đăng ký đất đai và chỉ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng khu đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Các trường hợp vi phạm tăng diện tích do xây dựng vượt mốc giới quy hoạch: nếu diện tích xây dựng tăng nhưng không ảnh hưởng đến các công trình công cộng, công trình phúc lợi và không tranh chấp thì cho phép áp dụng các quy định hiện hành để thủ nghĩa vụ tài chính của từng trường hợp cụ thể và xử lý cấp giấy chứng nhận theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất do đạc theo hiện trạng sử dụng đất; nếu diện tích đất xây dựng tăng nhưng có ảnh hưởng đến các công trình công cộng, công trình phúc lợi hoặc để có khả năng xảy ra tranh chấp thì chỉ cấp giấy chứng nhận đối với diện tích đất có trong hợp đồng và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với tài nước, chứng nhận quyền sở hữu nhà theo chỉ giới quy định và theo hồ sơ kỹ thuật đã được phê duyệt. Trường hợp chủ sử dụng đất không có mặt tại địa phương chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành khi chủ sử dụng có nhu cầu.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN**

**Điểm sáng tự quản an toàn giao thông**

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hòa (Vũ Thu) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ bình yên cho cuộc sống người dân.

Nằm trên tuyến đường của ngõ vào thành phố Thái Bình, địa bàn xã Tân Hòa có hơn 100 hộ kinh doanh, buôn bán; có nhiều điểm nóng về ATGT như khu vực ngã ba thôn Đại Đồng, chợ Mễ, cầu Lại Xá... với mặt độ người và phương tiện qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, Hội CCB xã Tân Hòa đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thành lập 6 tổ tự quản ATGT, ANTT trên địa bàn 6 thôn với nòng cốt là hội viên CCB tại các thôn. Thời gian đầu đi vào hoạt động, các tổ tự quản ATGT, ANTT gặp khá nhiều khó khăn khi đa phần hội viên CCB là những người cao tuổi, việc tham gia điều tiết và phân

luồng giao thông chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện, trang phục, trang thiết bị thiếu thốn, không được hỗ trợ kinh phí để hoạt động. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, hội viên CCB xã Tân Hòa vẫn động viên nhau gương mẫu, hàng ngày bám đường tham gia phân luồng, điều tiết, bảo đảm trật tự ATGT.

CCB Đỗ Bá Kiêu, thôn Đại Đồng chia sẻ: Thôn Đại Đồng có lưu lượng phương tiện và người qua lại trên các tuyến đường rất đông, nhiều gia đình bày bán các mặt hàng dân dụng, kinh doanh tạp hóa, hàng ăn. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, gia đình hội viên gương mẫu không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán. Phối hợp cùng Công an xã phân luồng giao thông lúc cao điểm, tuần tra, nhắc nhở và tổ chức cho người dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. CCB Đỗ Văn Thành, thôn Đại Đồng cho biết: Tham gia tổ



Hội viên Chi hội Cựu chiến binh thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa (Vũ Thu) nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa hè.

hàng ngang hay tụ tập tại các hàng quán trước cổng trường gây ùn tắc giao thông. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân

cùng tham gia giữ gìn trật tự ATGT, bảo đảm ANTT, giữ bình yên cho thôn xóm. Ông Đỗ Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hòa cho biết: Đến nay, các tổ tự quản ATGT, ANTT do Hội CCB xã thành lập đã thu hút 175 hội viên tham gia, tăng 55 thành viên so với thời gian đầu. Các tổ tự quản duy trì hoạt động thường xuyên, định kỳ hàng tháng họp rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tiếp theo. Những việc làm trong thời gian qua của các CCB đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao. Đến nay, thành viên các tổ tự quản được trang bị quần áo và thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác bảo đảm ATGT, ANTT. Hội viên CCB khi có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn được các cấp hội đồng viên, biểu dương. Nhiều năm liền, mô hình tổ tự quản ATGT, ANTT của Hội CCB xã Tân Hòa được Hội CCB tỉnh, UBND huyện Vũ Thu, UBND xã Tân Hòa biểu dương, khen thưởng vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm ATGT, ANTT.

**TIẾN ĐẠT**